

สพฐ.ตั้งกก.สอบวินัยข้อสอบครูผู้ช่วยคล้ายสถาบันติว

นำเสนอเมื่อ : 12 ต.ค. 2559

“การรณ”สั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยกรณีข้อสอบครูผู้ช่วย สพม.อุดรฯคล้ายสถาบันติว โดนุกราวรูตทั้งกระบวนการจัดทำข้อสอบ พรอมสั่งผอ.สพม.1ทม.ตั้งกรรมการสอบวินัย ผอ.ทวิธาภิเศก ฎกรองจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้

วันนี้(11 ต.ค.) นายการณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี2558 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 20 อุดรธานี ตรงกับสถาบันติวแห่งหนึ่งจำนวน 40 ข้อ นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริง แล้ว และคณะกรรมการชุดนี้รายงานผลมาว่า เบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อสอบรั่วแต่เป็นการตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดข้อสอบจึงคล้ายกับของสถาบันติว ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องของหลายส่วน ดังนั้นเพื่อความรอบคอบทาง สพฐ. จึงต้องมาวิเคราะห์หว่า จะตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนใดบ้าง ซึ่งเบื้องต้นผู้ที่จะต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแน่นอน คือ ผู้ที่อยู่ในกระบวนการจัดทำข้อสอบ ตั้งแต่ออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ การกำกับดูแลการสอบ เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยได้ภายในสัปดาห์นี้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทวิธาภิเศก ได้ขอให้การตรวจสอบการบริหารงานของ นายชัยสิทธิ์ ดอนทวม ผอ.โรงเรียนทวิธาภิเศกและพวกในการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนอย่างไม่คุ้มค่า และมีแนวโน้มส่อไปในทางเอื้อประโยชน์และเรียกรับผลประโยชน์จากการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อโต๊ะชุดเก้าอี้ที่โซ่งเงิน จากการจัดมาปากการศึกษาแบบเจตนาหลีกเลี่ยงระบบราชการ และยังไม่โปร่งใสในการเรียกรับเงินจากการรับเด็กเขาเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 รวมถึงการรับนักเรียนเขาเรียนกลางภาคการศึกษาอย่างไม่โปร่งใส นั้น ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุจภาคกิจ ผอ. สพม.1 กรุงเทพมหานคร ได้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง เบื้องต้นพบว่า ขอรองเรียนนการจัดซื้อโต๊ะชุดเก้าอี้ มีมูลตามที่ผู้กล่าวหาจริง ส่วนกรณีอื่นยังไม่มืหลักฐานที่ชัดเจน ซึ่ง ตนได้สั่งการให้ ผอ.สพม.1 ตั้งกรรมการสอบสวนวินัย และให้ทำหนังสือรายงานผลมาให้รับทราบแล้ว

ด้าน ว่าที่ ร.ต.อานนท์ กล่าวว่า สพม.1 จะตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยกรณี ผอ.โรงเรียนทวิธาภิเศก กรณีการใช้จ่ายเงินจากการจัดมาปากการศึกษาเงินจัดซื้อโต๊ะชุดเก้าอี้ ซึ่งพบว่าไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ โดยต้องพิจารณาที่เจตนาอีกครั้งว่า แต่เท่าที่ดูก็เขาขายผิดวินัยไม่ร้ายแรง ส่วนกรณีการเรียกรับเงินในการรับเด็กเขาเรียน นั้น ตรวจสอบแล้วยังไม่พบข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ผู้กล่าวหา จึงอยากให้ครูรองเรียนนำหลักฐานการจ่ายเงินมาให้ทางเขตพื้นที่ฯ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา

ขณะที่ นายชัยสิทธิ์ กล่าวว่า เงินที่ได้จากการทอดผ้าป่า ซึ่งได้รับมาประมาณ 2 ล้านบาท ถือเป็นเงินนอกระบบ ตนคิดว่าจะนำมาทำประโยชน์ โดยจัดซื้อโต๊ะนักเรียน ซึ่งก็ได้ทำตามระเบียบพัสดุ และคัดเลือกตามประกาศของ สพฐ. โดยใช้งบทั้งหมด 9 แสนบาท ส่วนเงินที่เหลือก็ได้โอนเข้ามาเป็นเงินรายได้ของโรงเรียน และได้มีการจัดทำบัญชีไว้ชัดเจน ซึ่งสามารถชี้แจงได้

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559](#)